

การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2567

นำเสนอเมื่อ : 24 ส.ค. 2567

การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2567

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนทั้งระบบในโรงเรียน เกิดประโยชน์กับนักเรียน

สร้างความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เศรษฐกิจ กติกา รุหนาทิ มีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีอยู่ร่วมกันโดยใช้หลักประชาธิปไตย บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล เด็บโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันโรงเรียน ต้นแบบสภานักเรียน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และส่งรายชื่อพร้อมเอกสารต้นฉบับของโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อเข้ารับการพิจารณาแข่งขันเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๗

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ต้องศึกษาหลักเกณฑ์การแข่งขันโรงเรียน ต้นแบบสภานักเรียนอย่างละเอียด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะไม่พิจารณาหากไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ และสามารถ Download หลักเกณฑ์การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนได้จาก QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/วศ๕๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒

สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมสถานักเรียนทั้งระบบในโรงเรียน เกิดประโยชน์กับนักเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพกฎ กติกา รู้หน้าที่ มีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีอยู่ร่วมกันโดยใช้หลักประชาธิปไตย บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล เต็มใจเป็นพลเมืองดี มีทักษะชีวิต อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และส่งรายชื่อพร้อมเอกสารต้นฉบับของโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อเข้ารับการพิจารณาแข่งขันเป็นโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๗

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ต้องศึกษาหลักเกณฑ์การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียนอย่างละเอียด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะไม่พิจารณาหากไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ และสามารถ Download หลักเกณฑ์การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียนได้จาก QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีร์ ภวังคนันท์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ uptsc.obec@gmail.com



หลักเกณฑ์การแข่งขันฯ

“เรียนดี มีความสุข”

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

[คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมสถานักเรียน](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน